

ประมงน้อมเกล้าฯ โชว์จักรวรรดิสัตว์น้ำสุดยิ่งใหญ่

งานสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ประจำปี ที่หลายคนรอคอย “วันประมงน้อมเกล้าฯ” ในปีนี้ กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ก ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31 ภายใต้ธีมงาน จักรวรรดิแห่งสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ หรือ “อะควาติกเอ็มไพร์” ซึ่งจะนำสัตว์น้ำกว่า 100 สายพันธุ์มาร่วมจัดแสดง ทั้งนี้ อรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้กล่าวว่า งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ ทุกเกล้าฯถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการ ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ พันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงาม รวมถึงพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ โดยงานจัดเป็น 3 กิจกรรมคือการแสดงสัตว์น้ำ ปีนี้อจะได้พบ ผูกสัตว์น้ำที่ได้รับสมญาว่า เป็นราชาราชินีแห่งสายพันธุ์



อรุณชัย พุทธเจริญ, รศ.นพ.นริศ กิจฉัตร, อติศักดิ์ บางโม ผู้บริหาร ฟิวเจอร์พาร์ก ขอชวนเที่ยวงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31”

อาทิ ปลามังกรราชาปลาสวยงาม, ปลาปอมปาดัวร์ ร่างกายให้แข็งแรงรวมทั้งมีการให้บริการทางแพทย์ ราชินีปลาสวยงาม, ปลาแมนดารินมังกรน้อยแห่ง จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันที่ 29 มิ.ย. เวลา ท้องทะเลเป็นต้นกิจกรรมการประกวดปลาสวยงาม 10.00-12.00 น. และวันที่ 6 ก.ค. เวลา 13.00- 15.00 น. รับวันละ 30 คิว โดยเน้นการตรวจให้ ปลาหมอสี ฯลฯ และกิจกรรมบันเทิง พร้อมกันนี้ คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ

ยังมีการให้ความรู้สอนการเพาะปลากัดลายธงชาติ รวมถึงการสอนถ่ายภาพปลากัด และการจับจระเข้ ด้วยมือเปล่า เป็นต้น

ด้าน รศ. นพ.นริศ กิจฉัตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร องค์การและกิจกรรม เพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปีนี้นทาง ศิริราชจะนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในหัวข้อ “โรคกระดูกและข้อ” เพื่อรับสังคมผู้สูงอายุ จะมีการให้ความรู้เพื่อจะได้เป็นแนวทางการป้องกัน ดูแล รักษา



งาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31” นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-7 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. บริเวณชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์กและสเปดส์ โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอินนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอติยาทรรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 17.00 น.